

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพสามิต

ผู้ลา ต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบที่ eoffice.excise.go.th หากท่านยังไม่มี ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๓๕๐๗ และ ๖๓๕๐๘ และเจ้าหน้าที่จะส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ท่านทาง e-Mail ของกรมสรรพสามิตเท่านั้น หากท่านยังไม่มี e-Mail กรมสรรพสามิต ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๓๕๐๘

เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ผู้ลา มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ลา ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด และตรวจสอบจำนวนวันลาสะสม/วันลากเหลือ ว่าถูกต้องหรือไม่

หากข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัดของท่าน ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๒๗๑๔ เพื่อขอปรับปรุงแก้ไข

หากข้อมูล จำนวนวันลาสะสม/วันลากเหลือ ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ตรวจสอบวันลาประจำหน่วยงานของท่าน (ฝ่าย/ส่วน/อำนวยการ) เพื่อขอปรับปรุงแก้ไข

ในระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ลา มีหน้าที่ ๓ ประการ

ประการแรก หากท่านต้องการลา ให้เสนอใบลา โดยเลือกประเภทการลาที่ต้องการ (ลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัว) บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม ส่งใบลา ระบบจะเสนอใบลานั้น ไปยังเส้นทางการอนุญาตให้ลาตามลำดับ (ผ่าน ฝ่าย/ส่วน/อำนวยการ เพื่อตรวจสอบ, หัวหน้าฝ่าย/ส่วน/หัวหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา เพื่อพิจารณา, สรรพสามิตพื้นที่/ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค/ผู้อำนวยการสำนัก เพื่ออนุญาต) และติดตามผลการอนุญาตการลา

ประการที่ ๒ หากท่านต้องการยกเลิกใบลา ท่านต้องเข้าระบบเพื่อทำการยกเลิกใบลาที่ท่านเสนอมา นั้น โดยการยกเลิกใบลา มี ๒ กรณี

กรณีที่ ๑ ใบลาที่ท่านยื่นไปแล้ว ยังไม่ได้รับการอนุญาต ท่านสามารถคลิกเลือกที่ใบลานั้น และกดปุ่ม ยกเลิก ได้เลย

กรณีที่ ๒ ใบลาที่ได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานท่านแล้ว กรณีนี้ ท่านต้องยกเลิกใบลาด้วยการยื่นใบขอยกเลิกใบลา

ประการที่ ๓ ท่านต้องเข้าระบบเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติราชการของท่าน ตรวจสอบการมาทำงานของท่านในแต่ละเดือนว่าถูกต้องหรือไม่ (จะทำได้ภายในวันที่ ๑ ถึง ๕ ของเดือนถัดไป) หากท่านไม่เข้ามาตรวจสอบภายในวันที่กำหนด นั้นหมายความว่าท่านยอมรับข้อมูลที่ระบบตรวจสอบให้

ซึ่งขั้นตอนการทำงานทั้งหมด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำคู่มือแนะนำการใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย เพื่อให้ท่านได้ศึกษาก่อนการใช้งาน และหากท่านมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ท่านต้องการทดสอบการใช้งานเพื่อความมั่นใจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำระบบทดสอบการใช้งานไว้แล้วที่ uat.eoffice.excise.go.th

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำประการใด ขอได้โปรดติดต่อ นายไพโรจน์ สว่างภพ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๔๓๐๕